



ที่ พร ๐๐๒๓.๓/ว ๑๕๕๑

ศาลากลางจังหวัดแพร่
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐๐

๑๑ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง ชักซ้อมการประกาศรายชื่อผู้ป่วยเอดส์เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เรียน นายอำเภอ (ทุกอำเภอ) และนายกเทศมนตรีเมืองแพร่

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว ๑๔๑๐
ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งว่า คณะอนุกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ
ด้านเอดส์ ได้แจ้งว่ามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งปิดประกาศรายชื่อผู้ป่วยเอดส์ที่ขอรับเบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์หน้าสำนักงาน และบางแห่งลงเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนเข้าดูได้
ทำให้ผู้ป่วยเอดส์รู้สึกอับอายและเป็นการละเมิดสิทธิของผู้ป่วยเอดส์

ในการนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้ผู้มีสิทธิได้รับเงิน
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและไม่ละเมิดสิทธิต่อผู้ป่วยเอดส์ จึงขอชักชวนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้ความระมัดระวังในการจัดทำบัญชีและการประกาศรายชื่อ ประกาศจำนวนผู้ป่วยเอดส์
ที่มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ โดยมีชั้นความลับของเอกสาร ไม่ให้เปิดเผยต่อ
สาธารณชน ไม่ให้ปิดประกาศหรือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบัญชีรายชื่อผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพ เพื่อป้องกันปัญหาการละเมิดสิทธิของผู้ป่วยเอดส์ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อขอให้อำเภอ แจ้งให้เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่
สำหรับเทศบาลเมืองแพร่ ถือปฏิบัติดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

(นายต่อพงษ์ ทับทึงโต)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น รักษาการแทน

ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทรศัพท์ ๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙, ๐-๕๔๕๓-๔๕๐๔ - ๕ ต่อ ๓๐๒ โทรสารต่อ ๓๐๗

www.phraelocal.go.th

of
101

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
1431
9 เม.ย. 2562



* 102
10 เมษายน ๖๒ ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว ๑๕๑๐

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๓ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง ชักซ้อมการประกาศรายชื่อผู้ป่วยเอดส์เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยคณะอนุกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิด้านเอดส์แจ้งว่ามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บางแห่งปิดประกาศรายชื่อผู้ป่วยเอดส์ที่ขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์หน้าสำนักงาน และบางแห่งลงเว็บไซต์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนเข้าดูได้ ทำให้ผู้ป่วยเอดส์รู้สึกอับอายและเป็นการละเมิดสิทธิ
ของผู้ป่วยเอดส์

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและไม่ละเมิดสิทธิต่อผู้ป่วยเอดส์ จึงขอให้จังหวัดกำชับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ใช้ความระมัดระวังในการจัดทำบัญชีและการประกาศรายชื่อ ประกาศจำนวนผู้ป่วยเอดส์
ที่มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ โดยมีชั้นความลับของเอกสาร ไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณชน
ไม่ให้ปิดประกาศหรือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบัญชีรายชื่อผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
เพื่อป้องกันปัญหาการละเมิดสิทธิของผู้ป่วยเอดส์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายทวี เสริมภักดีกุล)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
ส่วนส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต
โทร. ๐-๒๒๔๑-๔๐๐๐ ต่อ ๔๑๓๒, ๔๑๓๓
ผู้ประสานงาน นางชญาณี ใจหาญ โทรศัพท์ ๐๘๒-๐๗๖-๑๒๘๔